



5. การชี้แนะ ให้ข้อชี้แนะผู้อื่นด้วยความหวังดี (Persuasion)
6. การสร้างกรอบความคิดในการบริการผู้อื่น (Conceptualization)
7. การสร้างวิสัยทัศน์ที่จะบริการผู้อื่น (Foresight)
8. การสร้างจิตสำนึกในการบริการผู้อื่น (Stewardship)
9. การสร้างพันธสัญญาเพื่อพัฒนาให้เกิดความเจริญงอกงามแก่ผู้อื่น (Commitment to the growth of people)
10. การสร้างสรรค์สังคมให้ตระหนักถึงการบริการผู้อื่น (Building community)

จากคุณลักษณะเหล่านี้พบว่าไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายที่ผู้นำจะสามารถสร้างคุณลักษณะเด่นดังกล่าวขึ้นมา ทั้งนี้เพราะว่าคุณลักษณะของภาวะผู้นำการให้บริการ ต้องใช้เวลาในการศึกษาวิจัยจนเป็นที่ยอมรับ ในระยะเริ่มแรกแม้ว่ามีคนไม่ให้การยอมรับด้วยเหตุผลว่าเป็นเรื่องที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เฉพาะรายบุคคลเท่านั้น พร้อมทั้งได้เสนอแนะว่าแต่ละประเด็นอาจนำไปเป็นหลักการในการตัดสินใจประสิทธิผลของภาวะผู้นำได้เช่นกัน นอกจากนี้ภาวะผู้นำการให้บริการ ยังถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีของผู้บริหารที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่จะแยกแยะพฤติกรรมทางด้านจริยธรรมของตนเองออกมาให้เห็นชัดเจนว่า ผู้นำต้องแสดงให้เห็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นการทดสอบที่ดีที่สุด ซึ่งบอกให้ทราบถึงผลลัพธ์ของการกระทำของผู้นำในตอนท้ายว่าคืออะไร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่นำมาเป็นวิธีการ เป็นแนวคิดสร้างสรรค์ที่จะก่อให้เกิดพลังในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

การสืบสานแนวคิดและพัฒนางานภาวะผู้นำการให้บริการ

ไซป์และพริกได้สืบสานแนวคิดภาวะผู้นำการให้บริการและได้พัฒนามาเป็นเจ็ดเสาหลักของภาวะผู้นำการให้บริการ ทั้งนี้ไซป์ได้รับแรงบันดาลใจจากการได้ศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยการให้บริการผู้อื่นมาก่อน ส่วนพริกได้รับแรงบันดาลใจจากการได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการได้เป็นผู้บริการคนอื่น โดยเฉพาะได้รับแรงบันดาลใจจาก เนา เต่า หัว (Nao Tou Vang) หรือที่ได้ชื่อใหม่ในเวลาต่อมาว่าโรเจอร์ (Roger) ซึ่งเป็นชาวลาวเผ่าม้งอพยพข้าม

พรมแดนไปอยู่ในค่ายผู้อพยพลี้ภัยในประเทศกัมพูชา ต่อมาได้อพยพไปตั้งรกรากที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากแม่ตาย ส่วนพ่อถูกลักขโมยของโรเจอร์ เคยเป็นผู้ที่ทำงานให้กับหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกาหรือซีไอเอ (Central Intelligence Agency, CIA) และต่อมาก็ถูกคอมมิวนิสต์ฆ่าตาย รวมทั้งน้องชายก็ถูกฆ่าตายโดยกลุ่มคอมมิวนิสต์เช่นกัน ไซป์ได้รับแรงบันดาลใจจากโรเจอร์หลายประการ แม้ว่าโรเจอร์ไม่เคยเข้าเรียนในระบบโรงเรียน ไม่รู้หนังสือ แต่ในช่วงเวลาต่อมาโรเจอร์ก็ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การระดับนานาชาติที่ได้จัดตั้งสถานศึกษาในค่ายผู้อพยพลี้ภัยโรเจอร์จึงมีความกระตือรือร้นที่จะสมัครลงทะเบียนเข้าศึกษาและได้ศึกษาถึงระดับสามซึ่งเป็นเพียงระดับการอ่านออกเขียนได้เท่านั้น โดยเฉพาะในด้านภาษาและภาวะผู้นำ พริกถามโรเจอร์ว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง ได้รับคำตอบว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำและเมื่อถามว่าภาวะผู้นำคืออะไร โรเจอร์ก็ตอบว่าได้รับการสั่งสอนให้เป็นผู้ในค่ายผู้อพยพลี้ภัยซึ่งต้องรับผิดชอบในการดูแลความต้องการของประชาชน ตัวอย่าง เช่น การดูแลงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าครอบครัวชาวลาวเผ่าม้งจำนวนหลายร้อยคนได้รับอาหารเพียงพอในแต่ละวันหรือยัง โรเจอร์ได้ทำกิจกรรมดังนี้ทุกวัน ซึ่งถือว่าเป็นการให้บริการผู้อื่นหรือรับใช้ผู้อื่น ในระยะเวลาต่อมาโรเจอร์ได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตนเอง ซึ่งในเวลาต่อมา โรเจอร์ก็ได้เป็นสมาชิกของชุมชนในมลรัฐวิสคอนซิน และเป็นผู้มีภาวะผู้นำการให้บริการด้วยการดำเนินการช่วยเหลือให้บริการผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ โรเจอร์จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นพระเอกในดวงใจของพริกตลอดไป เรื่องราวของโรเจอร์จึงเป็นหัวใจสำคัญของภาวะผู้นำการให้บริการอันเป็นที่มาของ เจ็ดเสาหลักของภาวะผู้นำการให้บริการ

เป้าหมายของเจ็ดเสาหลักของภาวะผู้นำการให้บริการจะก่อให้เกิดการสร้างแรงจูงใจ ช่วยให้มีการศึกษาทางด้านภาวะผู้นำการให้บริการ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เหมือนเรื่องราวของโรเจอร์ที่มีศักยภาพของภาวะผู้นำ ซึ่งต้องศึกษาควบคู่กันไปกับความ ต้องการที่จะบริการผู้อื่น และพยายามชี้ให้เห็นแนวทางใน เบื้องต้นที่จะเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำการให้บริการผู้อื่น นอกจากนี้ภาวะผู้นำการให้บริการ ยังมุ่งสร้างสรรค์ที่จะให้ทุกคนได้นำแนวคิดด้านภาวะผู้นำการให้บริการไปสู่การ ปฏิบัติอย่างจริงจัง (Implement) อันจะก่อ



ผู้นำการให้บริการ (Sipe and Frick, 2009 : 5-6) อันเป็นผลลัพธ์ของการนำสาระสำคัญของภาวะผู้นำการให้บริการสู่การปฏิบัติ

สาระสำคัญของภาวะผู้นำการให้บริการ

ภาวะผู้นำการให้บริการที่กรีนลีฟได้เสนอเป็นพื้นฐานก่อให้เกิดอิทธิพล ทำให้มีนักวิชาการได้สืบสานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะไซป์และฟริกค์ ได้นำมาพัฒนาเป็นเจ็ดเสาหลักของภาวะผู้นำการให้บริการดังกล่าว ซึ่งมีประเด็นสำคัญประกอบด้วยการมีบุคลิกลักษณะเฉพาะ (Person of Character) การมีความมุ่งมั่นที่จะบริการผู้อื่นเป็นลำดับแรก (Puts People First) การเป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีทักษะ (Skilled Communicator) การเป็นผู้ประสานประโยชน์อย่างเอื้ออาทร (Compassionate Collaborator) การมองเห็นการณ์ไกล (Foresight) การเป็นนักคิดที่มีระบบ (Systems Thinker) และการนำด้วยการสร้างพลังอำนาจบารมีด้านคุณธรรมจริยธรรม (Leads with Moral Authority) แต่ละประเด็นมีสาระสำคัญ ซึ่งสามารถสรุป และอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้

การมีบุคลิกลักษณะเฉพาะ (Person of Character)

เป็นลักษณะที่นักชีววิทยากล่าวว่าคนเราเกิดมาพร้อมกับมีลักษณะพื้นฐาน (Sipe and Frick, 2009 : 1-33) อันเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตน เช่น มีศักยภาพด้านพุทธิปัญญา ด้านอารมณ์ ส่วนนักจิตวิทยาพัฒนาการ มีความเชื่อว่าคุณลักษณะหรือบุคลิกภาพเฉพาะสามารถปรับเปลี่ยนได้หรือสร้างขึ้นมาได้โดยอาศัยกระบวนการเรียนการสอนทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาให้มีประสบการณ์ชีวิตเชิงบวก การมีบุคลิกลักษณะเฉพาะจึงมุ่งที่การสร้างคุณลักษณะของภาวะผู้นำการให้บริการด้วยการตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินการบริหารจัดการ (Operative Values) ซึ่งเป็นการเน้นให้เห็นว่าความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Moral Knowing) ความรู้สึกรับรู้หรือตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม (Moral Feeling) รวมทั้งการมีพฤติกรรมที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรมจริยธรรม (Moral Behavior) เป็นลักษณะที่ชี้ให้เห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้และเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนว่าความดีคืออะไร ถ้าปรารถนาทำความดี ต้องทำอย่างไร จึงต้องมีหลักในการกำกับกาย กำกับวาจาและกำกับ

ใจอันเป็นบุคลิกลักษณะเฉพาะที่เชื่อมโยงถึงการกระทำที่สุจริตทุกชนิด และต้องมีการขับเคลื่อนให้เห็นว่ามีกรกระทำดังกล่าวจริง ๆ (Movements in Action) ซึ่งมีทางเลือกกว่าจะเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้ที่ทำให้ถูกต้อง หรือเรียนรู้เพื่อที่จะทำให้เกิดหลักคลองธรรม อย่างไรก็ตามการกระทำทุกอย่างจำเป็นต้องทำด้วยการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมตลอดเวลา (Integrity in Action) ซึ่งเป็นเครื่องชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นคุณค่าที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยเฉพาะมีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมซึ่งหากมองในมิติหรือมองในลักษณะที่เป็นเสาหลักที่ว่าด้วยเรื่องการมีบุคลิกลักษณะเฉพาะ จึงได้มีการเสนอข้อความสำคัญว่าถ้าผู้นำแสดงบทบาทที่ไม่สามารถชี้ให้เห็นว่าเป็นตัวตนด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างแท้จริงแล้ว ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ปฏิบัติตามก็จะจับผิดได้ว่าเป็นผู้นำที่มีพฤติกรรมที่หลอกลวง ดังนั้นการมีคุณธรรมจริยธรรมประจำใจประกอบการทำงาน (Integrity in Action) จึงเป็นคุณลักษณะของการมีบุคลิกลักษณะเฉพาะที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะผู้นำสามารถให้บริการผู้อื่นเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ก็ต่อเมื่อตนเองต้องยึดถือหรือมีหลักบูรณาการทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดีก่อน รวมทั้งต้องยึดหลักการลดความเห็นแก่ตัว ลดทิฐิมานะ ลดตัวต่ำลง และยึดหลักการให้บริการด้วยคำนึงถึงเป้าหมายสูงสุด

การมีความมุ่งมั่นที่จะบริการผู้อื่นเป็นลำดับแรก (Puts People First) เป็นลักษณะที่ไซป์และฟริกค์ (Sipe and Frick, 2009 : 34-44) ได้เริ่มต้นอธิบายโดยยกข้อความสำคัญซึ่งเรียกว่าคาถาอาคมหรือเวทย์มนตร์ (Mantra) ขึ้นมากล่าวว่าบริษัท (สถาบัน) ของเราก็คือประชาชนของเรา และประชาชนของเราก็คือทรัพย์สินที่มีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบริษัท (สถาบัน) ของเรา รวมทั้งได้ตั้งคำถามว่าเราได้ตระหนักถึงความสำคัญหรือมีความมุ่งมั่นที่จะบริการผู้อื่นเป็นลำดับแรกทั้งในชีวิตส่วนตัวหรือในการประกอบวิชาชีพหรือไม่ การมีความมุ่งมั่นที่จะบริการผู้อื่นเป็นลำดับแรกจึงถือว่าเป็นการมุ่งแสวงหาและสร้างแรงบันดาลใจที่จะบริการ มีภาวะผู้นำการให้บริการ แม้ว่าจะเริ่มต้นที่การมุ่งประโยชน์ตนเป็นที่ตั้งก็จริง แต่หากมองในระดับลึกลงไปแล้วจะเป็นการเชื่อมโยงลงไปถึงการบริการผู้อื่น คือเห็นความต้องการหรือเห็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วนของผู้อื่น รวมทั้งเห็นผลประโยชน์ของผู้อื่นเป็นลำดับแรกก่อน แล้วผลลัพธ์



รวมทั้งปลูกฝังให้มีทัศนคติที่ดีต่อกันเสมอ ด้วยการแสดงศักยภาพโดยสำนึกถึงความรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความร่วมมือ ร่วมใจกันโดยมีความคิดริเริ่ม สร้างความผูกพันซึ่งเน้นให้ทุกคนมุ่งหวังประสบความสำเร็จ อีกทั้งสร้างสรรค์ให้เห็นคุณค่าของความเป็นคนซื่อสัตย์ต่อกัน พัฒนาปรับปรุงองค์การด้วยการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างสม่ำเสมอ และมุ่งให้คนในองค์การเพิ่มขีดความสามารถซึ่งถือว่าเป็นการประสานประโยชน์ขององค์การอย่างเอื้ออาทร นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องแสดงออกถึงความซาบซึ้งในความเอื้ออาทรดังกล่าว โดยมีการสร้างสรรค์ความร่วมมือระหว่างทีมงาน สร้างสรรค์ความร่วมมือระหว่างประชาคมเพื่อลดความขัดแย้ง หนึ่งในการทำงานเป็นทีม (TEAM) คือการเริ่มต้นทำด้วยกัน (Together) ทำพร้อมกันทุก ๆ คน (Everyone) ทำด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้ประสบความสำเร็จทุกด้าน (Achieves) โดยมีจารีต (More) หรือวัฒนธรรมประเพณีกำกับเพื่อให้การทำงานร่วมกันนั้นประสบความสำเร็จ การทำงานร่วมกันอาจมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในองค์การ จึงมีประเด็นคำถามว่าอะไรคือลีลาการทำงาน (Working Style) ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งจากการทำงานนั้น และควรมีการเจรจาเพื่อมุ่งลดความขัดแย้งโดยเฉพาะการแสวงหาแนวทางที่เสนอไว้เรียกว่า RULES ที่ควรนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นรูปธรรม ข้อความย่อว่า RULES เป็นคำย่อเพื่อให้ดูคล้ายกับคำเต็มที่แปลว่ากฎระเบียบหรือมีกฎระเบียบ (Rules) ข้อความที่เป็นคำย่อว่า RULES จึงมุ่งหมายให้ผู้นำการให้บริการ มีความสงบเยือกเย็น มีความสงบนิ่ง มีใจเป็นสมาธิเพื่อพร้อมรับการแก้ไขปัญหาไว้เสมอ (Remain Calm) หลังจากนั้นจึงปฏิบัติกับผู้อื่นเหมือนที่เรายากให้ผู้อื่นปฏิบัติกับเรา (Onto Others as Yourself) คือตั้งใจฟังเพื่อให้เข้าใจซึ่งกันและกันให้มากขึ้น (Listen to Understand) โดยคาดหวังว่างานจะประสบความสำเร็จได้ (Expect Success) ก็ต้องมีการอาศัยการประสานประโยชน์ด้วยความเอื้ออาทร รวมทั้งควรมีการแสวงหาปัจจัยสนับสนุนจากภายนอก (Seek Outside Support) อย่างสม่ำเสมอ ก็จะทำการประสานประโยชน์อย่างเอื้ออาทรนั้น ประสานลงตัวกันอย่างดียิ่ง

การมองเห็นการณ์ไกล (Foresight) เป็นกลยุทธ์ในทางปฏิบัติสำหรับการตัดสินใจเพื่อการนำองค์การไปสู่ความ

สำเร็จอันเป็นเสาหลักที่ 5 ซึ่งกรีนลีพมักเรียกว่า การนำที่ผู้นำทั้งหลาย จำเป็นต้องมี โดยขอให้คิดว่าทำไมเราต้องเชื่อฟังบุคคลที่เป็นผู้นำเราเสมอ ที่เราต้องเชื่อฟังผู้นำเพราะว่าผู้นำมีบุคลิกภาพที่สามารถชักจูง โดยเฉพาะมองเห็นการณ์ไกลมากกว่าจึงได้ให้ความไว้วางใจบุคคลนั้น การมองเห็นการณ์ไกล (Sipe and Frick, 2009 : 104-129) จึงเป็นศักยภาพหรือเป็นความสามารถเฉพาะของบุคคลที่มองเห็นในสิ่งที่ผู้อื่นมองไม่เห็น เป็นการมองสิ่งที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเป็นสถานการณ์ในอนาคต ผู้นำการให้บริการ จึงต้องเข้าใจบทเรียนในอดีตตระหนักถึงความเป็นจริงในปัจจุบัน และคาดหวังด้วยการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าผลลัพธ์ที่ดีจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน ทั้งนี้ผู้นำการให้บริการ ก็มีพื้นฐานความคิดมาจากจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยอัจฉตติญาณหรือพุทธิปัญญา (Intuitive Mind) ซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นเองตามศักยภาพ คือรู้เอง เห็นเอง การมองเห็นการณ์ไกลหรือการสร้างวิสัยทัศน์อาจเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด แล้วนำมาพัฒนาเป็นแนวโน้ม (Trends) พร้อมทั้งสร้างเป็นโครงการในอนาคต ซึ่งเป็นลักษณะการพยากรณ์หรือการคาดคะเนอย่างมีเหตุผลในระยะยาวในรูปแบบของการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา และสร้างเป็นโครงการที่มีทิศทางเดียวในอนาคต หรือวางแผนโดยมีแนวทางเลือกซึ่งมีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสร้างเป็นโครงการที่มีทิศทางเลือกที่เป็นไปได้หลายแนวทางในอนาคต จึงมีการเสนอแนวทางบ่มเพาะเพื่อให้เกิดการมองเห็นการณ์ไกล โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ประวัติความเป็นมาในอดีต เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสาระความรู้ในปัจจุบัน พัฒนาเป็นสารสนเทศเพื่อให้มีการพิกออกมาเป็นตัวหรือผลิตผลออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ค้นพบหรือเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมทั้งเพิ่มลักษณะการสร้างร่วมมือในสิ่งที่พบเห็นกับเพื่อนร่วมงานอย่างต่อเนื่อง วิสัยทัศน์หรือการมองเห็นการณ์ไกลที่ยอดเยี่ยม จึงมีลักษณะเป็นการเปิดเผยให้เห็นสรรพสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งใหญ่ว่าจะออกมาให้เห็นเป็นภาพอนาคตที่สดใสชัดเจน เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์เฉพาะของสถาบัน สร้างความประหลาดใจให้เกิดขึ้นในสถาบัน จากการมองเห็นภาพที่เป็นไปได้ในอนาคต และกำหนดกรอบให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรม ดังนั้น



ช่วงที่เวลาเหลือน้อย คือวันงานเริ่มใกล้เข้ามา คณะทำงานจึงพิจารณาเห็นว่า ลาร์รี่ (Larry) เป็นคนขยันทำงาน ช่วยแบกแผ่นกระดาษและทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยลักษณะที่เจียบขริ่ม พุดน้อยแต่ทำงานมาก เช่น ช่วยตอกตะปู รวมทั้งถามทุกคนว่าจะให้เขาช่วยทำงานอะไรได้บ้างและตรงเข้าไปช่วยเหลือโดยไม่พูดอะไรออกมา และทำงานด้วยความสนุกสนาน ทั้งยังทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สุดท้ายเรื่องก็กลายเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา ลาร์รี่ไม่ได้ทำให้ใครปวดเศียรเวียนเกล้า คือไม่ได้ทำให้คณะทำงาน โดยเฉพาะหัวหน้าคณะทำงานคนเก่ามีความรู้สึกที่ อับอาย ขวยหน้า หรือนำรังเกียจ แต่ทำงานด้วยความราบรื่น ขณะที่ลาร์รี่เดินเข้ามาใกล้คณะทำงานเมื่อใด เมื่อนั้นคณะทำงานก็จะรู้สึกเกรงใจหรือเกรงพลังอำนาจที่มีด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ลาร์รี่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการทำงานโดยไม่ปรียากบ่นถึงความเหนื่อยยากแต่ประการใด ดังนั้นทุกคนจึงทำงานด้วยความเจียบและเรียบง่าย มีความเต็มใจ ด้วยความเกรงในพลังอำนาจที่มีด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ลาร์รี่มีอยู่ ลาร์รี่จึงกลายเป็นหัวหน้าโครงการหรือผู้นำโครงการ เพราะลาร์รี่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าได้รับความไว้วางใจ ได้รับความเชื่อถือ เพราะได้อุทิศตนเองในการทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์จากการที่ได้ร่วมมือกันนั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ลาร์รี่ได้รับความไว้วางใจเป็นผู้มีพลังอำนาจที่มีด้านคุณธรรมจริยธรรม (Moral Authority) ซึ่งพริคค์ได้อธิบายต่อไปว่าพลังอำนาจที่มีด้านคุณธรรมจริยธรรม ย่อมมีความแตกต่างจากพลังอำนาจที่เป็นทางการ (Formal Authority) ในแง่ที่ว่า พลังอำนาจที่เป็นทางการ คือพลังอำนาจที่คนใดคนหนึ่งมีอยู่ ครอบครองอยู่ ดำรงตำแหน่งอยู่ หรือได้รับมาจากการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เช่น ตำแหน่งผู้อำนวยการ หัวหน้างาน เป็นต้น พลังอำนาจที่เป็นทางการนี้ย่อมถูกนำไปใช้ในการอำนวยการในการจัดซื้อ จัดจ้าง กำกับ ติดตาม ส่งเสริมในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง (Promotion) หรือการลดขั้น ลดตำแหน่ง (Demotion) ของผู้ร่วมงาน รวมทั้งมีการอำนวยการให้มีการปรับปรุงแก้ไข บรรดาผู้นำทั้งหลายจึงมักใช้พลังอำนาจที่เป็นทางการจนเคยชินซึ่งเหมือนกับพ่อแม่ ผู้ปกครองมักใช้กับบุตรหลานของตน ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการ บังคับไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้น หรือบังคับให้ทุกคนทำงานให้แล้วเสร็จลุล่วงไปด้วยดี แต่ในประเด็นนี้ พริคค์ได้อ้างถึงกรีนลิฟ ซึ่งมีความเชื่อว่า

พลังอำนาจที่มีด้านคุณธรรมจริยธรรมไม่ได้มีมาควบคู่กับการดำรงตำแหน่ง แต่ทว่าได้รับมาโดยผ่านกระบวนการจากหกเสาหลักที่ผ่านมา โดยเฉพาะลูกน้องหรือผู้ร่วมงานมักให้ความเชื่อถือในพลัง อำนาจที่มีด้านคุณธรรมจริยธรรม คืออำนาจที่มีที่ต้องปฏิบัติตน ทำตนให้เป็นผู้มีบุคลิกลักษณะด้วยการลดทิฐิมานะลง แต่มีคุณธรรมจริยธรรม มีพื้นฐานทางด้านจิตวิญญาณด้วยการนำใจเข้ามาใส่ใจเรา และใจของเราที่ติดตรึงอยู่ในใจของทุกคนตลอดเวลา ดังนั้นการสร้างให้เกิดคุณค่าในพลังอำนาจที่มีด้านคุณธรรมจริยธรรมย่อมเหนือกว่าพลังอำนาจด้านตำแหน่งหน้าที่ อนึ่งการกระจายอำนาจการทำงานให้ผู้อื่นโดยมุ่งให้ทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบ และปลุกฝังการมีพลังอำนาจที่มีด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้วยการกำหนดขอบเขตให้ชัดเจน แต่ก็สามารถยืดหยุ่นได้บ้าง จึงเป็นการเน้นให้เห็นว่ามีการสร้างรูปแบบโดยกระตุ้นให้ตระหนักถึงคุณภาพมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และที่สำคัญที่สุดคือเป็นผู้ยอมรับและสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบ คือเป็นผู้สร้างพลังอำนาจที่มีด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำใจเสมอ รวมทั้งสร้างพลังการควบคุม อีกทั้งสร้างสรรควัฒนธรรมของการตรวจสอบประเมิน จึงเป็นคุณลักษณะสำคัญของภาวะผู้นำการให้บริการ ที่มีกรนำด้วยการสร้างพลังอำนาจที่มีด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำใจอยู่ตลอดเวลา

จากสาระสำคัญที่นำเสนอโดยสังเขป มีแก่นสาระหรือสมรรถนะของแต่ละเสาหลักของภาวะผู้นำการให้บริการ ดังเสนอเป็นตารางดังนี้

แนวทางการนำไปประยุกต์ใช้

แนวทางการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผลงาน

ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาได้แก่ครูผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษาพิเศษและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ สามารถนำสาระสำคัญของภาวะผู้นำการให้บริการไปประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตนเองเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ ทั้งนี้เพราะว่าการพัฒนาตนเองเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ก็ทำเพื่อค้นพบความรู้ใหม่ ๆ และนำความรู้นั้นมาพัฒนาหน่วยงาน พัฒนาบุคลากรและที่สำคัญคือการพัฒนาผู้เรียนซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรของชาติที่



ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ด้วยการลด
 ทิฐิมานะ ยอมตนเป็นผู้บริการผู้อื่นหรือรับใช้ผู้อื่นโดยเฉพาะ
 รับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองตามบทบาท หน้าที่ที่ตนเอง
 ปฏิบัติอยู่ในสถาบัน ในสังคม โดยเฉพาะสังคมของสัตบุรุษ

แล้ว สังคมคงมีแต่สันติสุข ปราศจากการแบ่งแยกกันเป็นสี่
 เป็นกลุ่ม เป็นพรรค เป็นพวก เพราะทุกคนล้วนเป็นคนไทย
 เหมือนกัน ไม่รู้จะแบ่งแยกให้ไปเป็นคนอะไรได้ต่อไปอีกแล้ว

เอกสารอ้างอิง

- พิชญ์สิขา พงษ์พันธ์แพ่งพงา. (2557). **การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำการให้บริการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่
 การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง.** วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา).
 นครราชสีมา : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
- วรรณวิสา กิจสนิท.(2553). **การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.** วิทยานิพนธ์
 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา). กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2547). **พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546.** กรุงเทพฯ ฯ : สำนักงาน
 เลขาธิการคุรุสภา
- Sipe, James W. and Frick, Don M. (2009). **Seven Pillars of Servant Leadership : Practicing the Wisdom of
 Leading by Serving.** New York : Paulist Press
- Spears, Larry C. (2010). **“Character and Servant Leadership: Ten Characteristics of Effective, Caring
 Leaders,”** in The Journal of Virtues & Leadership, 1 (1), 2010, 25-30.
- Greenleaf, Robert. (1977). **Servant Leadership.** Indianapolis : The Robert K Greenleaf Center for Servant
 Leadership

